

สำนักคูฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขึ้นตอน เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประยง พิมพะระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ปลัด.....	สมร.
รองปลัด.....	↓
หนง.....	สมอ. กว
จนท.พิมพ์/ทวน.....	๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ รบ ๗๓๔๐๑ / ๖๙๕

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จำนวน ๑ เล่ม

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ออกคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ ๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ ๑๒๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการตรวจทานแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดและเพิ่มเติมข้อมูลรวมต้นฉบับรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ปรากฏตามรายงานผลที่ส่งมาพร้อมนี้และมีประเด็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณต่อไปโดยสังเขป (ใจความย่อ) ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวได้นำโครงการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ได้ร้อยละ ๒๘.๓๘ ไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถดำเนินโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้ร้อยละ ๗๔.๖๐ ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด เนื่องจากมีการยกเลิกโครงการ/ที่ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผลและความจำเป็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการได้ขออนุมัติยกเลิกต่อผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากนโยบายมีความเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

๓. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ มีจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รวมจำนวน ๖๓ โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๓๒,๙๖๘,๓๐๒ บาท และบัญชีครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๙๕๕,๘๐๐ บาท

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจำนวนความมากน้อยของจำนวนงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า มีจำนวนยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีจำนวนมากที่สุดถึง ๓๐ โครงการ ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีจำนวนโครงการน้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ ด้านที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีจำนวน ๕ โครงการ

/ส่วนยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ...

ส่วนยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริม แรลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีจำนวน ๙ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีจำนวน ๗ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวน ๖ โครงการ

๔. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ มีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๓๗,๙๒๔,๑๐๒ บาท และได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในรอบปีการประเมิน พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๒๕,๖๓๐,๗๑๘.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๘ ของการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี (ณ ตุลาคม ๒๕๖๖)

๕. ข้อสังเกต

๕.๑) จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ มีโครงการพัฒนาฯ จำนวนมาก ถึง ๒๒๒ โครงการ และบัญชีครุภัณฑ์ และวัสดุ จำนวนมากถึง ๕๓ รายการ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

๕.๒) การอนุมัติจัดสรรตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจในแต่ละด้านมีการ ตั้งจ่ายรายการใหม่

๕.๓) ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมา มีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ

๕.๔) งบประมาณในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนจำกัด ด้วยมีกฎหมายแนวทางในการใช้จ่ายระบบทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังเพื่อควบคุมให้การใช้จ่ายทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า อีกทั้งข้อจำกัดทางกฎหมายในการบริหารจัดการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการยังคงติดขัดในเรื่องความล่าช้าในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ก่อสร้างในที่ดินป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ และการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการได้แก่ ในเขตที่ดินของกรมชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๒๘ ฯลฯ กรณีนี้ต้องปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสืออย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงทำให้โครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนไม่สามารถจะนำไปสู่การดำเนินงานได้ทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้าซึ่งประชาชนบางส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆภาคส่วนในพื้นที่หมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุมรับทราบเรื่องนี้แล้ว ซึ่งก็ไม่ได้นำข้อมูลมาช่วยแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบทั่วกัน

๖. ข้อเสนอแนะ

๖.๑) โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติไว้แล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณนั้นๆ

๖.๒) โครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

๖.๓) แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๖.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวมากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างการดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการ ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการได้มากขึ้น

๖.๕) ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

๖.๖) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง

๖.๗) ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

๗. ผลสรุปในภาพเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา อาจไม่เห็นเป็นรูปธรรมทางการพัฒนาทางโครงสร้างพื้นฐานที่ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การอำนวยความสะดวกในคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ แต่มีโครงการที่ยังค้างการดำเนินการข้ามปี ซึ่งอยู่ระหว่างการบริหารจัดการซื้อจัดจ้าง และโครงการที่อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ก่อสร้าง ในที่ดินป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ และการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการ ได้แก่ ในเขตที่ดินของกรมชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๒๘ ฯลฯ ผู้บริหารท้องถิ่นได้สนับสนุนแนวคิดกำหนดนโยบายทำในสิ่งที่ทำได้ก่อนได้เร่งประสานแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนในสิ่งที่ทำได้ โดยเฉพาะเรื่องรื้อวางทุกขั้วร้อยเรียงสายไฟฟ้าตกห้องข้าง สายสัญญาณโทรศัพท์หย่อนหยานห้อยระยงระยงเสาไฟฟ้าที่เอนเอียง กระแสไฟฟ้าตก ต้นไม้กดทับสายไฟ ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจหน้าที่ที่สามารถเข้าไปก้าวล่วงใดๆ ในภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นได้ เช่น หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาคเอกชน/ผู้ประกอบการสายเคเบิลโทรศัพท์ หน่วยงานชลประทาน หน่วยงานทางหลวง ฯลฯ โดยได้นำเรื่องทั้งหมดเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักที่เกี่ยวข้องกับการขจัดปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลคูบัวแก้ไขในทันที และก็จะติดตามผลจากส่วนราชการนั้นๆอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นในบางเรื่องก็ทำได้ในทันที มีบางเรื่องก็มีความล่าช้าบ้าง บางเรื่องก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย แต่ทุกเรื่องได้เป็นนโยบายจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน เอาใจใส่ ดูแล ทุ้มเทปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนและบางเรื่องกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเนื่องจากการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มุ่งเน้นการดำเนินการให้สำเร็จเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

มิติการพัฒนาโดยภาพรวม

ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้เร่งรัดการดำเนินงานในภาพรวม หลายหมู่บ้านได้รับการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ตามกรอบงานในแต่ละเรื่องตามลำดับปัญหา ปัญหาที่แก้ไขแล้วเสร็จก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหาอื่นๆ คือ ปัญหาที่มีความสำคัญมากก็จะไม่ปล่อยทิ้งไว้ เร่งแก้ไข ติดตาม ควบคุมไปกับการจัดทำโครงการพัฒนาส่วนใหญ่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าจากหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเข้าไปดำเนินการให้ การประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหรือได้ดำเนินการร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับบริบทของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ให้ครอบคลุมแต่ละด้าน

๘. บทสรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น ในประเด็นของการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นรายการครุภัณฑ์ในการจัดบริการสาธารณะที่เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ (ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

เห็นควรเสนอแนะ ให้ฝ่ายบริหารท้องถิ่น/หัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ควรกำหนดเป็นนโยบายวางแผนพิจารณาดำเนินการเตรียมจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ครุภัณฑ์สำหรับการจัดบริการสาธารณะต่างๆ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ให้เพียงพอ เหมาะสม ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อความคล่องตัว ให้มีทรัพยากรการดำเนินงานต่างๆ เมื่อมีความพร้อมจะสามารถปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในงานนั้น ในลักษณะวิธีการทำงานที่เบ็ดเสร็จได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยส่งเสริมภารกิจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางกายภาพได้ อย่างคล่องตัวสามารถบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองความต้องการได้หลากหลายมิติสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตำบลคูบัวในระยะยาว ที่จะสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน ได้อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. เห็นควรประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการนำเสนอผลฯ

๒. เห็นควรเสนอความเห็นที่ได้รับรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๓. เห็นควรเสนอความเห็นที่ได้รับรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบหรือไม่ประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางสาวชญามาศ พิบูลแถว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- ความเห็นของประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



(นายสมภพ ไส้ไหม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

- ความเห็น/ข้อพิจารณาของผู้บริหารท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



(นายประยง พิมเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ผู้มาประชุม

๑. นายสมภพ ใสใหม่	ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว	ประธานที่ประชุม
๒. นายทวีป อบเชย	สมาชิกสภา อบต.คูบัว หมู่ที่ ๔	
๓. นายวิเชียร ปู่ใจ	สมาชิกสภา อบต.คูบัว หมู่ที่ ๖	
๔. นายบังเอิญ พจนารถ	สมาชิกสภา อบต.คูบัว หมู่ที่ ๑๑	
๕. นายอรุณ รักผกา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๓	
๖. นายพรพรหม ใสยจิตร	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	
๗. นางสาวรุ่งอรุณ จำเนียน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคูบัว	
๘. นายเทียมเดช ชุ่มนาค	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๑๐. นายสมาน ชมมิ่ง	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข	
๑๑. นายชต ห่วงทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาอาชีพช่าง	
๑๒. นางสาวชญามาศ พิบูลแถว	รองปลัด อบต.คูบัว	เลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางภัคกร แก้วมรกต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒. นายสุเมธ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมนายสมภพ ใสใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสมภพ ใสใหม่
ประธานกรรมการฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และเป็นการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับต่อไป ก็จะเกี่ยวกับที่มาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ให้คณะกรรมการทราบซึ่งรายละเอียดขอเชิญฝ่ายเลขานุการ/หรือเจ้าหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้อธิบายให้คณะกรรมการได้รับทราบครับ

/นางภัคกร แก้วมรกต...

นางภัคกร แก้วมรกต
นักวิเคราะห์ฯ

ที่มาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง คณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
และแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล
แผน ถูกต้องตามระเบียบฯ ดังกล่าว และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงได้ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖
เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามฯ ให้นายกองการบริหารส่วน
ตำบลคูบัว ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวและ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคัดเลือกให้กับประชาชนได้ และทำให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจมากที่สุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
สี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

/บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมภพ ไส้ไหม
ประธานกรรมการฯ

๓.๑ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น ทางเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดโครงการแผนงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และรายการกันเงินเบิกเหลื่อมปี ติดตามการดำเนินการข้ามปีงบประมาณ และรวบรวมข้อเสนอนี้ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป (รายละเอียดเอกสารตามเล่มการติดตามฯ ที่ได้แจกให้คณะกรรมการทุกท่านไปแล้ว) ขอเชิญท่านเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด ครบจากการประมวลผลข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นแลแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการติดตามคณะกรรมการจะใช้แบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้คณะกรรมการจะใช้แบบที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏผลดังนี้

นางสาวชฎามาศ พิบูลแถว
เลขานุการฯ

-การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๙๕.๓๘

-การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าระดับคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๘๐

นายสมภพ ใสใหม่
ประธานกรรมการฯ

มติที่ประชุม

นายสมภพ ใสใหม่
ประธานกรรมการฯ

มติที่ประชุม

สรุป การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏผลตามที่เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มีมติเห็นชอบ

ส่วนข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีจำนวน ๗ ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้

- ๑) โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติไว้แล้ว ควรเร่งรัดดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมให้เสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณนั้นๆ
- ๒) โครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก
ปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
- ๓) แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้
ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบ
ทางตรง และผลกระทบทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่น
เป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก
- ๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคูบัวมากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างการดำเนิน
โครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการ ให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้
ตรวจสอบการดำเนินโครงการได้มากขึ้น
- ๕) ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และ
ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
- ๖) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่าง
กว้างขวาง
- ๗) ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการ
โครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

คณะกรรมการท่านอื่นมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
มีมติเห็นชอบ

๓.๒ เรื่อง การกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นายสมภพ ใสไหม
ประธานกรรมการฯ

ต่อไปเป็นการกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลฯ ของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่ทราบว่า
คณะกรรมการท่านอื่นจะเสนอวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี (ใช้แบบเดิมตามปีที่ผ่านมา)

ระเบียบวาระที่ ๔
นายสมภพ ใสไหม
ประธานกรรมการฯ

เรื่องอื่นๆ

ขอเชิญที่ประชุมนำเสนอ ได้รับ ถ้าไม่มี ผมเสนอเกี่ยวกับโครงการที่เป็นการ
ป้องกันอันตรายที่เกิดจากโจรสลัด ขอเสนอให้มีโครงการที่ชุมชน ร่วมกับ
หน่วยงานราชการตรวจสอบสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียนที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการอยู่เเว
ยามอยากให้มีผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจตรายามค่ำคืนด้วยครับ

นายสมภพ ใสไหม
ประธานกรรมการฯ

มีท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณคณะกรรมการฯ
ทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ นะครับ และผมขอปิดประชุม ครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวชญาภาศ พิบูลแถว)

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมภพ ใสไหม)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

สำนัก อบต.คูบัว



ที่ รบ ๗๓๔๐๑/จ๑๐จ๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอเมืองราชบุรี ๗๐๐๐๐

๑๓) พุทธศักราช ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ชั้น ๒ (อาคารหลังเก่า) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ ไส้ไหม)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

สำนักปลัด อบต.คูบัว
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่
โทร.๐๓๒-๗๓๐๑๗๒ ต่อ ๑๐๒ หรือ
เบอร์มือถือ (สป.) ๐๘๔-๒๒๙๗๗๒๓
e-mail : saraban@kubua.go.th

ปลัด.....	
รองปลัด.....	
พง.....	
จนท.พิมพ์/ทมน.....	

กำหนดการ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ชั้น ๒ (อาคารหลังเก่า)

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๒ เรื่อง การกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

ปิดการประชุมฯ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ ๓๑ /๒๕๖๕

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เนื่องจากสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห่มดวาระลงในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จะต้องแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน และในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวจำนวน ๓ ท่าน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

จึงขอออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ประกอบด้วย

- | | | |
|--|--|---------|
| (๑) นายทวีป อบเชย | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว หมู่ที่ ๔ | กรรมการ |
| (๒) นายวิเชียร ปู่ใจ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว หมู่ที่ ๖ | กรรมการ |
| (๓) นายบังเอิญ พจนารถ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว หมู่ที่ ๑๑ | กรรมการ |
| (๔) นายอรุณ รักภกา | ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น/ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ | กรรมการ |
| (๕) นายพรพรม ไสยจิตร | ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น/ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ | กรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการ รพ.ศต. บ้านคูบัว | ผู้แทนหน่วยงานราชการ | กรรมการ |
| (๗) ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว | ผู้แทนหน่วยงานราชการ | กรรมการ |
| (๘) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว | | กรรมการ |
| (๙) ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว | | กรรมการ |
| (๑๐) นายสมาน ชมมิ่ง | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข | กรรมการ |
| (๑๑) นายชด ห่วงทอง | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาอาชีพช่าง | กรรมการ |

กรรมการตามข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประยง พิมพะระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ปลัด.....
รองปลัด.....
ทง.
จนท. พิมพ์/ทาน.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ ๑๒๐/๒๕๖๕

เรื่อง ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ ๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) จึงแต่งตั้งประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| (๑) นายสมภพ ไสไหม | ประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว | |
| (๒) นางสาวชญามาศ พิบูลแถว | กรรมการและเลขานุการ |
| รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว | |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประยง พิมพะระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ใบรับ-ส่ง หนังสือราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หนังสือส่ง ที่ รบ ๗๓๔๐๑/ว ๑๐๗๓๓ ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ลำดับ ที่	ชื่อผู้รับ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมภพ ไส้ไหม	ผู้อำนวยการ รร.ชุมชนวัดคูบัว		ประธานกรรมการฯ
๒	นางสาวรุ่งอรุณ จำเนียร	ผู้อำนวยการ รพ.ศต.บ้านคูบัว		กรรมการ
๓	นายสมาน ชมมิ่ง	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข		กรรมการ
๔	นายชด ห่วงทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาอาชีพช่าง		กรรมการ
๕	นายทวีป อบเชย	ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ตำบลคูบัว		กรรมการ
๖	นายวิเชียร ปู่ใจ	ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ตำบลคูบัว		กรรมการ
๗	นายบังเอิญ พจนารถ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว		กรรมการ
๘	นายอรุณ รักภกา	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคูบัว		กรรมการ
๙	นายพรพรหม ไสยจิตร	ผญบ. หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคูบัว		กรรมการ
๑๐	นายเทียมเดช ชุ่มนาค	ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ
๑๑	นางสาวชญามาศ พิบูลแถว	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว		กรรมการ และ เลขานุการฯ